

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท ๒๐

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายศิขรินทร์ ลิมวิจสรกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานรัฐมนตรี
๒	นายกฤษฎา ้วยวุฒิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
๓	นายสมเพียร ยันทะรักษ์	นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย
๔	นายปิยะภัทร ไชยสาม	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มสารนิเทศการคลัง
๕	นางวัชรีย์ รวีกันต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖	นางสาวศิรินุช อั้งเสวิน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักการคลัง
๗	นายสุทธิพงษ์ สุรปริญญากุล	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
๘	นายทิตพงษ์ ภูเกษมวางกูร	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
๙	นางยุพิน จงจัดกลาง	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๑
๑๐	นางสาวศุภีพร เพิ่มพูน	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๑
๑๑	นางพิศมัย บุญเทียม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๒	นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๑๓	นางสาวขวัญกมล คลิ่งคล้าย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๑๔	นางสาวอึ้งอร มุกดาอุดม	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
๑๕	นางสาวกาญจนา สกมลประเสริฐศรี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๑๖	นางสาววารีย์ แวนแก้ว	นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
๑๗	นางมาลี	สุขโนทยาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหาร
๑๘	นางเปรมปรี	หลงปาน	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๙	นางสาวภาวนา	งามสุทธิ	นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายศุลกากร
๒๐	นางสาวสุภา	โชคสมศิลป์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒๑	นางสาวอารีย์	โกมลวิลาศ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๒	นายอนันต์	ศรีประเสริฐ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๓	นางวีรธารินทร์	สุนทรนนท์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
๒๔	นางสาวภาวนา	เกียรติชูศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒๕	นางสาวนิตยา	โสริกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒๖	นายพานิช	หมู่ศิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒๗	นางสาวสุชума	ศรีคราม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
๒๘	นางแพรวพรรณ	จันทร์ประทักษ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
๒๙	นางกรรณิกา	ลลิตธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓๐	นางสาวพนาวรรณ	แสนสุด	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
๓๑	นางกนกภรณ์	อินไชย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓๒	นายภูติศ	จันทร์ขาว	นักวิชาการภาษีชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
๓๓	นางสาวณัฐกนก	ภุรณิธิพร	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๓๔	นายชัชวาล	รูปสูง	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาวนงเยาว์	ทรงศิริ	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นายวัลลภ	หุนุนพระเดช	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวพรเพ็ญ	สวพิมล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางสาวมยุรีย์	บุตรแก้วแดง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๙	นายวีร์	ธรรมทัตโต	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางจงจิตร	ค่าน้ำมิตร	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางสาวชมพูนุท	เมฆพะโยม	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางจรินทร์	ลิ้มละมัย	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางวิรดา	ตรรกวาทการ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางศิริพร	ปรีเปรม	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางสาวเกื้อกุล	พะเนียงทอง	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางศรินนา	เดมียบุตร	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
๔๗	นายพงศ์พัฒน์	บุรณะนนท์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
๔๘	นายครรชิต	พะลั่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๔๙	นางสาวมาลี	โสสมสิรินาค	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
๕๐	นางวรรณมา	แพรศรี	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ